



นิทรรศการ "๙๐๐ ภาพ ด้วยรัก และภักดี"

เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฟ้าเจ้าแผ่นดิน ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ประกอบด้วยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กรมป่าไม้, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, หออิครศิลป์ ฯลฯ จัดงาน "ฟ้าเจ้าแผ่นดิน สานต่องาน "พ่อ" สร้าง" นิทรรศการ "๙๐๐ ภาพ ด้วยรัก และภักดี" พร้อมการประกวดสวนหย่อม จึงด้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และด้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

งานนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ เปิดงาน ที่ Alive Park Hall ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ก

โดยพระบรมฉายาลักษณ์ที่นำมาจัดแสดงผ่านนิทรรศการ "๙๐๐ ภาพ ด้วยรัก และภักดี" ล้วนแต่หาชมได้ยาก จึงนำมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวแบ่งเป็นพระราชประวัติ ตั้งแต่ครั้งยัง



ทรงพระเยาว์, พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรื่องราวพระราชกรณียกิจ การเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ, ในหลวง "อิครศิลป์" พระอัจฉริยภาพ, รางวัล เหรียญ สดุดีพระเกียรติคุณ, พระราชพิธี



ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นอกจากนี้ ยังจัดแสดงแสตมป์หายากชุด "ทุกดวงตราจารึกไว้... สดุดีใจไทยนิรันดร์" 341 ดวงจากไปรษณีย์ไทย

และการจัดแสดงการประกวดสวนหย่อม "เทิดพระเกียรติ 70 ปี ได้ร่มพระบารมี" ซึ่งผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ทีมภูมิมนตรีทัศน์ ที่สร้างสรรค์ผลงาน "สายธาร" ที่ได้แนวคิดมาจากพระราชดำรัสเกี่ยวกับน้ำที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำ ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีมีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเปรียบเสมือนน้ำพระราชหฤทัยที่ไหลรินสู่ประชาชนให้ชุ่มฉ่ำ ส่วนผู้ชนะเลิศประเภทอุดมศึกษา



ได้แก่ผลงานบ้านของพ่อ ทีมฟ้ามูขี้ สบายหมอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่มีแนวคิดทำบ้านไม้หลังเล็ก ๆ ที่ร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเปรียบเสมือนแสง

Section: กีฬา/-

วันที่: พุธ 30 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 67

ฉบับที่: 21498

หน้า: 20(บน)

Col.Inch: 59.93

Ad Value: 179,790

PRValue (x3): 539,370

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: นิตรรศการ"๙๐๐ ภาพ ด้วยรัก และภักดี"

เขียนที่จะนำทางให้ชาวไทยได้เดินตามรอยและมีโอกาสที่จะแต่งเติมบ้านของพ่อให้มีความสุขและมีความภูมิใจที่สุดที่ได้อยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับพ่อของเรา

สำหรับนิตรรศการนี้จะจัดถึงวันที่ 5 ธ.ค. และในวันที่ 2 ธ.ค. เวลา 09.00 น. จะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณอะไหล่พาร์ค ฮอลล์ ด้านหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค.